

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดจันทบุรี

เรื่อง คำสั่งให้ นายสุรชัย ยุติธรรม เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล

คดีหมายเลขดำที่ ยชพ ๑๔๐/๒๕๖๗

คดีหมายเลขแดงที่ ยชพ ๑๘๔/๒๕๖๗

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดจันทบุรี ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายสุรชัย ยุติธรรม เป็นคนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอนุบาลของ นางสาวหทัยทิพย์ ราชปะละ

ทางใต้สวนผู้ร้องนำสืบได้ความว่า นายสุรชัย ยุติธรรม เป็นบุตรของนายเฉลิม ยุติธรรม กับนางทัศนีย์ โพธิ์ผ่อง ซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ นายสุรชัย มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลซึ่ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และนางทัศนีย์ยังได้อยู่กิน เป็นสามีภริยากับนายศรีจันทร์ ราชปะละ มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ นางสาวหทัยทิพย์ ราชปะละ และนางสาวอารีญา ราชปะละ ปัจจุบัน นายเฉลิม นางทัศนีย์ และนายศรีจันทร์ ถึงแก่ความตายแล้ว นายสุรชัยอยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวนิตยา มณีวงษ์ โดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ เด็กหญิงธัญพร ยุติธรรม และเด็กหญิงพรทิพา ยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุรชัยประสบอุบัติเหตุจากรถ มีอาการเลือดออกในสมอง ไม่รู้สึกตัว นอนติดเตียง ต่อมาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ นายสุรชัยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี แพทย์ให้ความเห็นว่า ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ ต้องมีคนทำแทน นายสุรชัยได้รับบัตรประจำตัวคนพิการ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเภทผู้ป่วยทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย นายสุรชัยมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี บัญชีเลขที่ ๒๐๔-๑-๘๖๖๕๗-๘ ชื่อบัญชี นายสุรชัย ยุติธรรม และบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาขลุง บัญชีเลขที่ ๐๒๐๐๑๘๐๒๙๓๓๘ ชื่อบัญชี นายสุรชัย ยุติธรรม แต่เนื่องจากอาการเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถเบิกเงินที่ฝากไว้กับธนาคารดังกล่าวมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาและดูแลตัวเองได้ การยื่นคำร้องนี้

ทายาทอื่นของนายสุรชัย ให้ความยินยอมแล้ว พิจารหาพยานหลักฐานของผู้ร้อง ประกอบกับรายงาน และความเห็นของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีแล้ว เห็นว่า อาการของ นายสุรชัยเข้าลักษณะบุคคลไร้ความสามารถ นางสาวหทัยทิพย์เกี่ยวข้องเป็นพี่ร่วมมารดาเดียวกันกับ นายสุรชัยและเป็นผู้ดูแลนายสุรชัยมาโดยตลอด ประกอบกับไม่มีบุคคลใดคัดค้าน เห็นสมควรตั้ง นางสาวหทัยทิพย์เป็นผู้อนุบาล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีมีคำสั่งว่า นายสุรชัย ยุติธรรม เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวหทัยทิพย์ ราชปะละ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

มนัญชัย วรรณิกเวช

ผู้พิพากษา